

Lỗi gì nào cho hàng loạt trường ĐH, CĐ tuyển sinh sai lệch?

Viết bởi Administrator

Chủ nhật, 13 Tháng 9 2015 02:32 - Lần cập nhật cuối: Chủ nhật, 13 Tháng 9 2015 03:06

VOV.VN - Không đủ nguồn tuyển sinh, nhiều trường đại học, cao đẳng có thể phải đóng cửa. Điều này khiến Bộ GD-ĐT phải nhanh chóng có chủ trương hạn chế tình trạng này.

Cho đến nay, các trường đại học, cao đẳng trên cả nước đã thực hiện xong việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 (NV2). Mặc dù Bộ GD-ĐT chưa có thông kê cụ thể cùng với tình hình xét tuyển đợt 2 này nhưng theo báo cáo nhanh từ nhiều trường thì hiện đang rất khó khăn trong việc tuyển sinh và đóng trường tuyển sinh phải đóng cửa, thậm chí có thể phá sản vì trường thí sinh đăng ký vào trường thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu đưa ra.

Qua thông kê sơ bộ, số trường thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 2 từ nhiều trường đại học, cao đẳng chỉ đạt 1/2, thậm chí là 1/3 so với yêu cầu đưa ra. Thậm chí, dù tuyển sinh chỉ tiêu, nhiều trường đã thực hiện việc xét tuyển thông qua kết quả học tập của thí sinh trong 3 năm Trung học phổ thông (THPT). Tuy nhiên, vì trường học số "lỗ" chiếm phần lớn nên nhiều trường vẫn còn hàng nghìn chỉ tiêu và đang mòn mỏi chờ đợi thí sinh đến nộp hồ sơ trong những đợt xét tuyển tiếp theo.

Năm nay không phải là năm đầu tiên diễn ra tình trạng các trường đại học, cao đẳng thiếu thí sinh nộp hồ sơ. Tuy nhiên, điều đáng nói là việc thiếu nguồn tuyển sinh đang không chỉ diễn ra ở những trường đại học, cao đẳng tập trung, trường ngoài công lập mà năm nay, nhiều trường tập thể giáo dục hay những trường lâu không phải lo lắng về nguồn tuyển sinh cũng đang phải đối mặt với bài toán tìm kiếm thí sinh vào học. Đó là những trường như: Đại học Lâm nghiệp hiện vẫn còn thiếu tới 700 chỉ tiêu; Đại học Công nghiệp Hà Nội - một trường tập thể giáo dục vẫn luôn thu hút thí sinh đăng ký vào học Cao đẳng, năm nay trường học số nộp vào trường này chỉ bằng 1/10 so với năm 2014.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 được Bộ GD-ĐT cho là số tốt của học sinh cho thí sinh chọn trường học và ngành nghề phù hợp cũng như các trường đại học, cao đẳng để đào tạo nguồn tuyển sinh. Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng đó, cho đến nay, nhiều trường học lại không tuyển sinh được đủ số thí sinh so với yêu cầu đưa ra. Vậy nguyên nhân là do đâu?

6 nguyên nhân chính

Lời giới thiệu nào cho hàng loạt trường ĐH, CĐ tuyển sinh đúng cách?

Vị trí bài Administrator

Chủ nhật, 13 Tháng 9 2015 02:32 - Lần cập nhật cuối Chủ nhật, 13 Tháng 9 2015 03:06

Thứ nhất: Theo số liệu từ Bộ GD-ĐT, hơn 2/3 trường thí sinh đã đổ vào các trường đại học ngay từ đợt xét tuyển đầu tiên. Đáng chú ý, trên toàn hệ thống cũng đã có gần một nửa các trường tuyển sinh chỉ tiêu ngay từ đợt 1. Một nửa số trường còn lại chỉ có 1/3 số thí sinh thi THPT Quốc gia có điểm trên sàn để thực hiện việc đăng ký xét tuyển. Như vậy, cho dù công số thí sinh xét bằng học bạ THPT thì chắc chắn nguồn tuyển sinh vẫn còn thiếu hụt.

Thứ hai: Theo quy định của Bộ GD-ĐT, trong vòng 20 ngày kể từ xét tuyển đầu tiên, kể từ ngày 1 đến 20/8, thí sinh có quyền thay đổi các ngành trong 4 nguyện vọng học rút hồ sơ xét tuyển vào trường đã đăng ký. NV1 số đầu tiên để xét tuyển. Theo đó, trong mỗi ngành đào tạo, các trường sẽ ưu tiên xét tuyển NV1 trước, khi còn thiếu chỉ tiêu mới xét đến nguyện vọng 2,3,4 trong cùng một đợt xét tuyển. Nhưng nếu thí sinh đã trúng tuyển NV1, sẽ không được xét tuyển ở các nguyện vọng 2,3,4.

Tuy nhiên, NV1 các trường tuyển sinh 70-75% chỉ tiêu. Các đợt sau chỉ còn khoảng 30% chỉ tiêu trong khi từ học số “0” rất lớn nên nhiều trường khó xác định được thí sinh thực sự muốn học ở trường mình và đây cũng là nguyên nhân khiến số lượng đăng ký xét tuyển vào các trường giảm.

Thứ ba: Đề thi THPT Quốc gia năm nay được cho là có tới 60% câu hỏi nằm trong phạm vi kiến thức, khả năng cần biết để xét công nhận tốt nghiệp, 40% câu hỏi mang tính phân hóa cao để lựa chọn những thí sinh có năng lực vào đại học, cao đẳng nên số lượng thí sinh đạt điểm trên trung bình.

Hơn nữa, năm nay có tới gần 200 trường có phương án xét tuyển riêng, mà mức điểm trung bình 6,5 để được xét tuyển vào đại học là mức quá thấp nên đương nhiên học sinh sẽ chọn nộp hồ sơ vào các trường đại học tập trên (các trường có uy tín và chất lượng đào tạo), tập trung vào các chuyên ngành vào các trường đại học, cao đẳng tập trung bình, các trường ngoài công lập. Vì vậy, những trường này đang thiếu hụt nguồn tuyển sinh là điều hiển nhiên.

Thứ tư: Trong 2 đợt xét tuyển vừa qua, một số trường đại học đã tuyển vượt chỉ tiêu tuyển sinh so với quy định. Điều này cũng cho thấy hàng không nhà đầu tư công tác xét tuyển ở những trường tập trung giáo dục, tập trung điểm và các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập.

Thứ năm: Một trong những yếu tố khiến các trường đại học, cao đẳng thiếu hụt nguồn tuyển sinh là

Lời giải nào cho hàng loạt trường ĐH, CĐ tuyển nguy cơ đóng cửa?

Viết bởi Administrator

Chủ nhật, 13 Tháng 9 2015 02:32 - Lần cập nhật cuối Chủ nhật, 13 Tháng 9 2015 03:06

do có thể nhiều thí sinh sau khi tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2015 đã nhận thấy năng lực, khả năng của mình không tiếp tục học lên cao hơn nên đã tìm hướng chuyển sang học nghề hoặc tìm kiếm công việc phù hợp với bản thân hơn.

Thí sáu: Ngoài những lý do trên thì nguyên nhân quan trọng khiến nhiều trường đại học, cao đẳng thiêu u ngu n tuyền là do đào tạo kém chất lượng, không tạo được uy tín đối với xã hội nên đã không thu hút được thí sinh đăng ký xét tuyển.

Câu c u l i và định chế trường học tốt đẹp kém hiệu quả

Nếu không tuyển được đủ thí sinh so với yêu cầu đưa ra thì ngu n thu của nhiều trường đại học, cao đẳng học ch c ch n s b s t gi m và kèm theo đó là việc làm của hàng chục, hàng trăm giảng viên có thể s b nh h ng. Tình trạng này s nh h ng l n đ n ch t l ng gi ng d y c a nhà trường và t t y u theo quy luật thị trường, nhiều trường đại học sẽ đóng trường nguy cơ đóng cửa hoặc phá sản. Nếu nhiều trường không tuyển đủ chỉ tiêu thì s nh h ng r t l n đ n c c u ngành nghề cũng như chất lượng ngu n nhân lực để phục vụ đất nước trong tương lai gần.

Nhiều trường đại học, cao đẳng không đạt chỉ tiêu ngu n tuyền đã ph n nào cho thấy hệ lụy từ những bất cập trong cách thức thi c hi n xét tuyền sau kỳ thi THPT Quốc gia 2015. Để khắc phục những bất cập, Bộ GD-ĐT nên cho thí sinh đăng ký xét tuyển 1 ngành duy nhất khi đăng ký NV1. Điều này sẽ góp phần giảm đáng kể hồ sơ “r o” trong xét tuyển đợt 1 cũng như những đợt tiếp theo. Bên cạnh đó, Bộ nên rút ngắn thời gian xét tuyển mới để xuất học từ 5-7 ngày nhằm để các trường học kịp thời sinh học và có những bước tiếp thành các đợt xét tuyển bổ sung.

Lợi ích nào cho hàng loạt trẻ em ĐH, CĐ trẻ em nguy cơ đóng cửa?

Viết bởi Administrator

Chủ nhật, 13 Tháng 9 2015 02:32 - Lần cập nhật cuối Chủ nhật, 13 Tháng 9 2015 03:06

